



พลังแห่งธรรม - บรรดาศิษยานุศิษย์ หลวงตามหาบัวและประชาชนผู้ไม่เห็นด้วยกับการรวมบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยของรัฐบาล ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมส่งหนังสือแสดงรายชื่อประมาณ 200,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านพร้อมกันต่อต่อนายกรัฐมนตรี บิรมานเนมินท์ รว.คลัง

ชี้หลักสูตรMBAอีกต้นเหตุสก.ไทยล่ม แนะเลิกตามฝรั่งหันเรียนธุรกิจท้องถิ่น

ศูนย์ข่าวภาคอีสาน - ยอมรับหลักสูตรการเรียนการสอน MBA ที่แปลงร่างเข้าแกใหญ่-เข้าแกน้อยเป็นนักธุรกิจปริญญาโทเต็มเมือง ปลูกฝังให้คิดใหญ่ทำใหญ่เกินตัวใจถึงเพื่อศักดิ์ศรี แต่มือไม่ถึงจริง เป็นเหตุของการล้มทั้งยืนของผู้ประกอบเอกชนที่เป็นอยู่ อีกทั้งการเรียนการสอนยังหลับตาหันหน้าเดินตามกันฝรั่ง นำไปใช้ประโยชน์กับธุรกิจจริงไม่ได้ ชี้ควรหันกลับมาสอนให้สอดคล้องกับธุรกิจท้องถิ่น

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ(MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) ได้จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "MBA กับการพัฒนาโลกธุรกิจ ปี 2000" เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้อง

ประชุมสุนทร-อารยาอุดรแทนนท์ชัย มข. เนื่องในโอกาสที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการมข. ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 20 อันดับแรกในเอเชียสำหรับโปร-

แกรม Best Part-time MBA ของนิตยสารเอเชียวิค

งานนี้ มีนายสถาพร กวิตานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาจารย์ไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ นักธุรกิจและอาจารย์สอนหลักสูตร MBA หลายแห่งและนายสุนทร อุดรแทนนท์ชัย ประธานคณะกรรมการ-

■ ขี้หลักสูตร

การถ่ายทอดเสริมกิจการMBA มร.เป็นผู้ร่วมอภิปรายและดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา อาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินรายการโดยมีนักศึกษา MBAฯรับฟังจำนวนมาก

นายสถาพร กวีตวนนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) กล่าวถึงการเรียน MBA ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารแบบกว้างๆ เมื่อเทียบกับแนวอื่นๆ แล้วอะไรจะดีกว่ากัน สำหรับการพัฒนาศูนย์ของประเทศให้สามารถสู้กับต่างชาติได้ว่า ในยุคปี 1960 เศษ ในสหรัฐอเมริกา มอง MBA นั้นกระจอกมาก ถูกมองว่านอนเล่นอยู่พาร์ตเมนต์แล้วไปสอบก็จบปริญญาได้ แต่ในยุคนั้นกลายเป็นวิชาที่มีการนิยมเรียนกันจำนวนมากไม่ต่างกับที่เคยนิยมเรียนเศรษฐศาสตร์กันอย่างมากในช่วงยุคปี 1960

ส่วนการเรียนการสอน MBA จะเดินต่อไปได้อย่างไรนั้น ตนคิดว่าพื้นฐานเบื้องต้น คือ ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ สอง การเรียนรู้จักคน การมีมนุษยสัมพันธ์กับการใช้คน

และ สาม การเรียนการสอน ควรเน้นมุ่งไปศึกษารูปแบบกรณีศึกษา(Case Study)ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งเมืองไทยมีการศึกษากันน้อยมาก และประการสุดท้ายหลักสูตรการศึกษาเน้นต้องเน้นไปให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

ทั้งนี้ เพราะหากไม่เรียนและไม่รู้ในสิ่งที่ตนเองทำอยู่ แต่กลับไปศึกษาระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเชี่ยวชาญ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร

อาจารย์ไกรฤทธิ บุญเกียรติ นักธุรกิจและอาจารย์สอนหลักสูตรMBA หลายแห่ง กล่าวเสริมว่า โดยความเป็น MBA แท้จริง คือ เป็นการแปลง ผู้ชำนาญพิเศษให้มาเป็นผู้ชำนาญหลายๆด้าน เพื่อให้เป็นผู้บริหารจัดการหรือการตัดสินใจแบบผู้รู้ ช่วยลดการเสียค่าใช้จ่ายหรือความผิดพลาดซ้ำซาก เพราะในการดำเนินธุรกิจในโลกจากนี้ไป ถ้าว่าใช้ความผิดเป็นครูนั้นจะไม่ฝึกแล้ว เพราะจะไม่สามารถผิดพลาดได้แม้แต่ครั้งเดียว

ดังนั้น MBA จะจำเป็นสำหรับในยุคนี้ หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่า เราจะศึกษาเอาไปทำอะไร หากไม่รู้